

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: บางกอกทูเดย์ BUZZ/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พุธสัปดาห์ 24 มีนาคม 2565

ปีที่: 20

ฉบับที่: 3283

หน้า: 17(ขวา)

Col.Inch: 37.28

Ad Value: 37,280

PRValue (x3): 111,840

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ศปค.กทม.สร้างจิตสำนึกลดอุบัติเหตุในการเดินทาง



## ศปค.กทม.สร้างจิตสำนึกลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

นายชาติร์ วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปค.กทม.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการฯ ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุมฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมศปค. กทม. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 เกี่ยวกับมาตรการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ โดยตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 32 จุด ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 21 ม.ค.65 แนวทาง

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตีมาแล้วซ้ำ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณพื้นที่ถนนและทางเท้าที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร ได้ประสานสำนักการโยธา และกรมทางหลวง กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตั้งแบร์เออร์ ติดตั้งแผงผ้าใบด้านบนตลอดแนวเขตก่อสร้าง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย การจัดการกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลาย สร้างการรับรู้ของสังคมให้หยุดรถบริเวณทางข้าม สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและหยุดให้คนข้ามบริเวณทางข้าม ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับซิ่งที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

สำหรับความคืบหน้ากิจกรรม “ร่วมรู้ ร่วมคิด ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คนปลอดภัย ชุมชนเป็นสุข” ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” เพื่อมุ่งหวังสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการปลูกฝังวินัยจราจรในเยาวชน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 97 ทีม แบ่งเป็นประเภทเยาวชน 68 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไป 29 ทีม ติดตามประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดทางเว็บไซต์สำนักการจราจรและขนส่ง ส่วนพิธีมอบรางวัลกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงอาคารโอราวัดพัฒนา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับรถอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 รวมถึงสร้างแนวร่วมภาคประชาชน กระตุ้นเตือนวินัย และสร้างจิตสำนึกในการเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอย่างปลอดภัย ■